

Số: 86 /BC-UBND

Gia Lai, ngày 10 tháng 7 năm 2014

BÁO CÁO

Về việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh khóa X

Thực hiện Công văn số 468/HĐND-VP ngày 24/6/2014 của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa X như sau:

1. Cử tri huyện Kông Chro đề nghị UBND tỉnh xem xét, bố trí vốn cho huyện Kông Chro tổ chức thực hiện định cư cho người dân làng Kbiêu, vì hiện nay làng Kbiêu - xã Đăk Tprang có 62 hộ dân, với 240 khẩu nằm bên kia suối Hway, đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn do bị chia cắt.

UBND tỉnh đã tiếp thu và giao Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra, giải quyết; theo đó: tại Quyết định số 1432/QĐ-TTg ngày 25/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số du canh, du cư đến năm 2012, không có dự án định canh, định cư tập trung cho làng Kbiêu, xã Đăk Tprang, huyện Kông Chro nên các Bộ, ngành Trung ương chưa bố trí vốn cho dự án. Sau đó, tại Quyết định số 33/2013/QĐ-TTg ngày 04/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ di dân, thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số đến năm 2015, nhưng Trung ương chỉ tập trung đẩy nhanh tiến độ và giải ngân cho các dự án đã được duyệt trước đây. Do vậy, để triển khai dự án định canh, định cư cho người dân làng Kbiêu, xã Đăk Tprang, huyện Kông Chro, UBND tỉnh sẽ xem xét, tiếp tục đăng ký vào danh mục đầu tư với Trung ương sau năm 2015.

2. Cử tri huyện Kông Chro đề nghị UBND tỉnh xem xét cho huyện bố trí sắp xếp dân di cư tự do đến địa bàn, xen ghép tại các điểm làng ở các xã Chư Krei, Đăk Pơ Pho, Yang Nam. Đồng thời, có chính sách hỗ trợ cho các hộ dân để tạo điều kiện cho các hộ dân di cư tự do định cư ổn định và được hưởng lợi từ các công trình phúc lợi công cộng.

UBND tỉnh đã tiếp thu và giao Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra, giải quyết; theo đó: Hiện nay, đối tượng di cư tự do tại các điểm ở các xã Chư Krei, Đăk Pơ Pho và Yang Nam chưa bổ sung vào quy hoạch sắp xếp dân cư nông thôn của tỉnh đến năm 2020, do đó, chưa có cơ sở lập phương án bố trí xen ghép dân cư tại địa bàn nêu trên. Vì vậy, UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Kông Chro rà soát đối tượng di cư tự do trên địa bàn, xác định khu quy hoạch dân cư, đề xuất danh mục các công trình đầu tư và tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, bổ sung quy hoạch sắp xếp dân cư của tỉnh sau năm 2015.

3. Cử tri huyện Ia Grai đề nghị UBND tỉnh sớm có kế hoạch triển khai các dự án trong khu vực đất đã thu hồi của Công ty Đồng xanh Úc Châu tại xã Ia Pêch, huyện Ia Grai, với diện tích 195ha, nhằm tạo việc làm cho người đồng bào dân tộc thiểu số hoặc giao về cho địa phương quản lý, hỗ trợ đất sản xuất cho người dân thiểu đất sản xuất trên địa bàn.

UBND tỉnh đã tiếp thu và giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, giải quyết; theo đó: Nhằm ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; từng bước nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp của tỉnh trên thị trường trong nước và quốc tế trong bối cảnh hội nhập Thương mại quốc tế WTO. Được sự đồng ý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (tại Kết luận số 141-KL/TU ngày 19/5/2014), UBND tỉnh đã đồng ý chủ trương cho phép Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai đầu tư Dự án chăn nuôi bò thịt, bò sữa, chế biến sữa, thịt, thức ăn gia súc trên địa bàn tỉnh với tổng vốn đầu tư 11.300 tỉ đồng (tại Công văn số 1769/UBND-NL ngày 20/5/2014), trong đó đưa quỹ đất 195 ha tại xã Ia Pêch, huyện Ia Grai vào xây dựng trang trại và đồng cỏ chăn nuôi bò sữa. Hiện nay, UBND tỉnh đang tập trung chỉ đạo đẩy nhanh triển khai thực hiện dự án trong quý III/2014.

4. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và cử tri thị xã An Khê đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh kiểm tra, kết luận nguyên nhân gây ra lũ lụt bất thường vừa qua; đồng thời, có ý kiến với Ban quản lý thủy điện 7 hỗ trợ, bồi thường những thiệt hại do việc xả lũ ô ạt của thủy điện An Khê - KaNak trong cơn bão số 15 vừa qua mà không thông báo kịp thời gây thiệt hại nặng nề về hoa màu, tài sản của nhân dân, tổng thiệt hại ước tính 14,750 tỷ đồng.

UBND tỉnh đã tiếp thu và giao Sở Công thương kiểm tra, giải quyết; theo đó:

Qua kiểm tra của Đoàn công tác Bộ Công Thương (theo Quyết định số 8924/QĐ-BCT ngày 27/11/2013 về việc thành lập đoàn kiểm tra công tác vận hành, xả lũ và phòng chống lụt bão ở một số công trình thủy điện, trong đó có thủy điện An Khê - Ka Nak, đã kiểm tra vào ngày 12/12/2013), Bộ Công Thương đã kết luận: Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak đã cố gắng thực hiện tuân thủ theo các quy trình vận hành, xả lũ hồ chứa Thủy điện An Khê-Ka Nak đã được Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 293/QĐ-BCT ngày 17/01/2012 (Về ban hành Quy trình vận hành hồ chứa Thủy điện An Khê-Ka Nak), đã có thông báo xả lũ. Tuy nhiên, do lượng mưa tập trung vào các ngày 15-16/11/2013 ở các huyện phía Đông của tỉnh đã lên đến 248-257mm, dẫn đến đỉnh lũ trên sông Ba tại thị xã An Khê đạt tới 410,15 mét, vượt mức lũ lịch sử (năm 1981) là 1.67 mét. So sánh với trận lũ lịch sử 1981 thì trận lũ tháng 11/2013 có tổng lượng mưa thấp hơn nhưng biên độ lũ và đỉnh lũ cao nhất. Việc xả lũ đột ngột của các hồ chứa Ka Nak, An Khê; cửa xả hồ chứa An Khê gần với khu dân cư thị xã và cầu qua sông Ba nên đã gây ngập, lũ cục bộ trong thời gian xả lũ với lưu lượng lớn 2.400m³/s.

